



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง เชียง แซ่แต้

รายละเอียด

<p>นายเชียง แซ่แต้ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2454 มีภูมิกำเนิดที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายจุง นางฮวย แซ่แต้ บิดามารดาเป็นคนจีนอพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ นายเชียงจึงเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีน แต่สัญชาติไทย ด้วยถือกำเนิดในประเทศไทย ขณะเมื่ออายุได้ไม่ถึงขวบ ต้องอพยพไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งหนึ่งและดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 8 ปี และเมื่อจำความได้ ได้พบเห็นการดำรงชีวิตที่ยากจนและเป็นทุกข์ของชาวจีน ครอบครัวของเด็กชายเชียง แซ่แต้ ก็ไม่อาจทนความทุกข์ยากในประเทศจีนได้จึงต้องพากันอพยพมาประเทศไทย ต่อมาไม่นานบิดาของเด็กชายเชียงก็เสียชีวิต เด็กชายเชียงจึงอยู่ในความดูแลของนางฮวยผู้เป็นมารดาและพี่น้องอีกแปดคน</p> <p>นางเชียง แซ่แต้ มีชีวิตในวัยเด็กอยู่กับความยากจนลำบาก แต่ก็ไม่เคยย่อถอย พี่น้องคนอื่น ๆ รวมทั้งตัวนายเชียง แซ่แต้ต่างช่วยกันทำงานสารพัดเท่าที่จะทำได้ เช่น ขายหนังสือพิมพ์ ขายไอศกรีม ขายกวยเตี๋ยว ขายขนมหวาน ฯลฯ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ เด็กชายเชียงจึงไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียนเช่นเด็กในวัยเรียนคนอื่น ๆ แม้ว่านางเชียง และพี่น้องคนอื่น ๆ จะทำงานหนักอย่างขยันขันแข็งแต่ก็ไม่มียะไรดีขึ้น นายเชียงและครอบครัวจึงได้อพยพไปอยู่ที่ตำบลหนองตม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายเชียง ยังคงทำงานหนักกับจ้างหักล้างถางป่า ขุดบ่อน้ำ และสร้างเตาเผาถ่าน ในขณะนั้นคนในหมู่บ้านนิยมเผาถ่านจำหน่ายกันมาก นายเชียงได้รับจ้างสร้างเตาเผาถ่านหลายแห่ง จนหมู่บ้านบริเวณนั้นได้ชื่อว่า “บ้านเตาถ่าน” มาจนทุกวันนี้</p> <p>ครอบครัวของนายเชียงได้อาศัยอยู่ที่บ้านเตาถ่านระยะหนึ่ง แต่เห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้น จึงได้อพยพไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่ออยู่ได้ระยะหนึ่งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอีก นายเชียงและครอบครัวจึงได้อพยพไปอยู่ที่ตลาดในเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยประกอบอาชีพรับจ้างทำงานทั่วไปและขายขนมไปด้วย และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นายเชียง แซ่แต้ได้มีโอกาสพบกับนางสาวเมียน คชเดือน ธิดานายกอน คชเดือน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโรงสุบ หมู่ 1 อำเภอขามเฒ่าลี้กันบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาไม่นานทั้งสองก็ได้สมรสกัน</p> <p>เมื่อนายเชียง แซ่แต้ได้สมรสกับนางเมียน คชเดือนในระยะแรกยังคงอาศัยร่วมอยู่กับบิดามารดาของภรรยา เนื่องจากนางเมียนเป็นธิดาคณเดียวของบิดามารดา เห็นทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานก็ยังคงเป็นเจ้าของบ้าน ทำให้นายเชียงเกิดความเหนียวหนำยท้อแท้ แต่ด้วยความดีของนางเมียน ผู้ภรรยาเป็นสายใยผูกใจ นายเชียง แซ่แต้ให้คงอยู่กับครอบครัวต่อไป</p> <p>นายเชียง แซ่แต้ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากแค้น แต่ก็ได้กำลังใจที่ติจากภรรยาผู้ชีวิต แต่ก็ต้องพบอุปสรรคอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งสำคัญถึงขั้นต้องโทษจำคุก เนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายเชียง แซ่แต้ จึงถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน อุทธรณ์แล้วลดเหลือ 3 เดือน</p> <p>การที่นายเชียง แซ่แต้ ถูกจำคุกครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดผกผันของชีวิต ทำให้นายเชียงได้รู้จักข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชรหลายคน เนื่องจากบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนขยันมีใจรักในหน้าที่การงานและมีความซื่อสัตย์ในตัวนายเชียงจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของนายเชียงมาก แม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ชอบพอรักใคร่ เมื่อได้เห็นผลงานของนายเชียง ซึ่งเป็นผู้ทำงานจริง ๆ จึง ขยันขันแข็ง ดังนั้นขณะที่นายเชียงถูกจำคุกจึงเข้า ๆ ออก ๆ เรือจำเป็นประจำเพราะ ผู้ใหญ่ใจกว้างใจเรียกใช้เสมอ</p> <p>ดังนั้นชีวิตของนายเชียง แซ่แต้จึงเริ่มเปลี่ยนแปลง เพราะได้รับความเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ นำให้มีช่องทางทำมาหากินที่ดีขึ้น เนื่องจากเมื่อผู้ใหญ่ในจังหวัดท่านได้ย้าย มาประจำที่จังหวัดกำแพงเพชร มักจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนนายเชียงถึงบ้าน และได้พบว่านายเชียง แซ่แต้ ขยันขันแข็งทำมาหากินทุกอย่าง เจ้านายระคับต่าง ๆ ในจังหวัดมีความรักใคร่นายเชียงและมีความเชื่อถือในตัวนายเชียงจึงมีมากขึ้นเป็นลำดับ</p> <p>ครั้งหนึ่งนายสุวรรณ รื่นยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน นายเชียงที่บ้าน ทำให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และปัญหาของชาวบ้าน โดยเฉพาะปัญหาการเดินทาง โจรผู้ร้ายชุมชุก จึงได้ดำเนินการจัดตั้งปณิธิรักษ์และปณิธิรักษ์ รวม 2 ครอบงวน ให้นายเชียงเพื่อไว้ใช้ในการปราบโจรผู้ร้ายในหมู่บ้านของตนและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งนายเชียง ภาคภูมิใจมากที่ได้รับการให้เกียรติอย่างสูงสุดจากผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนั้น นายเชียง แซ่แต้ จึงเกิดความมุ่งมั่นที่กระทำทุกอย่างเพื่อความสงบสุขของชาวบ้าน</p>
<p>งานด้านประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>นายเชียง แซ่แต้ ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายประการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) การบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี <p>นายเชียง แซ่แต้ กล่าวไว้ถึงที่นายเชียงเกลียดที่สุดคือ “โจร” ดังนั้นนายเชียงจึงได้อาสาตามจับโจรผู้ร้ายให้บ้านเมืองอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง</p> <ol style="list-style-type: none">2) การเสียสละทุนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม <p>นายเชียง แซ่แต้ เป็นคนขยัน อดทน จึงทำให้มีที่ดินเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในสมัยนั้นในการจับจองที่ดินทำกิน ใครถางป่าได้มากเท่าใดก็ได้สิทธิที่ดินมากเท่าใด ต่อมานายเชียงเห็นว่ากรมที่ดินมีที่ดินมาก ๆ โดยให้คนอื่นเช่าทำกินนั้น ทำให้หมู่บ้านมีคนอาศัยอยู่น้อย จึงได้ขายที่ดินให้กับคนที่เช่าที่ดินในราคาที่ถูก รายได้ไม่มีเงินพอก็ให้ผ่อนส่งทีละเล็กทีละน้อย จนปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาคือ “บ้านไร่ใหม่” อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มีโรงเรียนประจำหมู่บ้านชื่อ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ (เชียงทองอุปถัมภ์) โดยมีนายเชียงเป็นผู้บริจาคที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน เงินส่วนตัวซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปถัมภ์การเรียนต่าง ๆ ตลอดจนให้ทุน การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน จนโรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด โรงเรียนหนึ่ง นายเชียง แซ่แต้ เป็นบุคคลหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน ได้บริจาคเงินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศในการสนับสนุนช่วยเหลือจากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2541</p>
<p>ผลงานด้านภูมิปัญญา</p> <p>นายเชียง แซ่แต้ นอกจากจะยึดมั่นในการทำความดีแล้ว ตลอดระยะเวลาการดำเนินชีวิตของนายเชียงจะมีความฉลาดทั้งในด้านการทำมาหากิน และการดำรงชีวิต เมื่อนายเชียงพบเห็นอะไรก็จะจดจำและนำมาใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะ “ยาพื้นบ้าน” นายเชียงมีความสนใจที่จะสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อปรุงยาพื้นบ้าน โดยสอบถามจากผู้รู้ เช่น คุณยาย หมอพื้นบ้าน ผู้สูดทรายพื้นบ้าน หรือผู้ที่เคยทดลองใช้ยาพื้นบ้านขนาดใดได้ผล สูตรยาบางขนานได้มาจากประเทศเขมร นายเชียงนำสูตรยาต่างๆ ที่ได้มาทดลองทำ ทดลองใช้เมื่อได้ผลดีจึงแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านทดลองใช้ไว้รักษาโรคต่างๆ สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้นายเชียง แซ่แต้ จะมีอายุ 90 ปีแล้ว แต่ร่างกายยังไม่แข็งแรงมีได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด แต่ยังมีมุ่งมั่นที่จะผลิตยาพื้นบ้านนี้ไว้ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อยู่เสมอมานับว่านายเชียง ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยแท้</p> <p>นายเชียง แซ่แต้ ปรุงยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ยารักษาโรคติดต่อทางเพศ และโรคเอดส์2. ยาห้ามเลือด3. ยารักษาโรคท้อง4. ยารักษาโรคกระเพาะ5. ยารักษาโรคบิด6. นำมันขมิ้น (รักษาแผลไฟไหม้ , น้ำร้อนลวก)7. ยารักษาโรคความอ้วน8. ยารักษาโรคปวดศีรษะ9. ยารักษาโรคเรื้อรัง (งูสวัด)10. ยารักษาโรคปวดฟัน11. ยารักษาโรคปวดข้อ



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสำคัญ : บุคคลสำคัญ

ที่มา : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/page/seang_per.htm

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-03-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=628&code_db=610003&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology